

ประวัติและความเป็นมา การบวชเรียนสามเณร ณ วัดตากฟ้า พระ อารามหลวง

ในสภาวะสังคมโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์และการสื่อสารไร้พรมแดนดังเช่นทุกวันนี้ นอกจากจะส่งผลดีต่อพลเมืองโลกแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าได้สร้างภัยอันตรายต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์... เหตุผลหลักคือ มนุษย์ขาด "ศีลธรรม" พระราชปัญญาเวทีเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มีแนวคิดที่ว่า "ฉันอยากให้วัดตากฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งของเด็กที่ไม่มีโอกาสจะเรียนต่อมัธยมศึกษา และอยากจะทำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งนี้ให้เหมือนกับโรงเรียนต่างๆ ที่ใครๆ ก็อยากส่งลูกหลานเข้าไปศึกษาเล่าเรียน..." แนวคิดของท่านคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาและการให้โอกาสในการศึกษา สิ่งสำคัญคือเด็กที่ได้เข้ามาบวชเรียนในวัดตากฟ้า นอกจากจะได้ความรู้สายสามัญศึกษาแล้ว ยังได้เรียนธรรมะและบาลี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับสังคมไทยและสังคมโลกอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากพระภิกษุ-สามเณรที่เรียนจบจากวัด

ตากฟ้าล้วนแต่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาและคุณธรรม แม้ท่านจะลาสิกขาไปก็จะเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม...

พระอาจารย์และอาจารย์ที่สอนนำโดย พระอมรเมธี (สุนทร สุนทรเมธี ป.ธ.7, กศ.ม.) ท่านเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะ ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาการศึกษาแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างดี จนปัจจุบันมีพระภิกษุ-สามเณรจบเปรียญธรรม 9 ประโยคและปริญญาตรีจากสำนักเรียนแห่งนี้ไปแล้วหลายสิบลรูป และกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ.2539 สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้าได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนศรีนภเชตวิทยา เปิดสอนพระปริยัติธรรม ทั้ง 3 แผนก (นักธรรม, บาลี, แผนกสามัญ) ทำให้มีพระภิกษุ-สามเณรเล่าเรียนศึกษาเพิ่มขึ้นมากเป็นลำดับ

ปี พ.ศ.2544 มหาเถรสมาคมได้เล็งเห็นว่าสำนักเรียนวัดตากฟ้ามีการจัดการด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จึงแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ต่อมาเมื่อ

วันที่ 17 ตุลาคม 2549 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มอชโอบโอบประกาศยกวัดตากฟ้าขึ้นเป็นพระอารามหลวง

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า เพื่อทอดพระเนตรการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งหนึ่งของประเทศ และได้มีพระราชดำรัสตรัสถาม พระราชปรรากในเรื่องต่างๆ มากมาย ทรงสนพระทัยเรื่องการศึกษาระเบิดพระภิกษุ-สามเณร ทรงสอบถามว่า "เณรมาจากที่ไหนบ้าง"... "ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร"... และทรงห่วงใยเรื่องการขบฉันจึงตรัสถามท่านเจ้าคุณใหญ่พระราชปัญญาเวที และท่านเจ้าคุณเล็ก (พระอาจารย์ใหญ่) พระอมรเมธีว่า "อาหารการขบฉันเพียงพอไหม" ทรงปรารภถึง "การรักการอ่าน" และทรงสอบถามถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีว่า "เดี๋ยวนี้เณรสนใจศึกษาบาลีไหม" ทรงมีความใกล้ชิดกับวัดพระภิกษุ-สามเณร ในตอนหนึ่งรับสั่งว่า "เณรชอบอ่านนิยายกำลังภายใน" ท่านเจ้าคุณใหญ่จึงถวายพระพรไปว่า "ที่นี่เน้นการศึกษาภาษาบาลี มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่หนึ่งของภาคเหนือ และเป็นที่สองของประเทศ" ทรงเล่าถึงการเสด็จไปทอดพระเนตรการศึกษาในวัดแห่งหนึ่งของภาคเหนือว่า "ยังไม่พร้อม" และรับสั่งชมวัดตากฟ้าว่า "แต่

ที่นี้ดี เป็นหลักเป็นฐาน" ทรงแสดงความกังวลเรื่อง "ศาสน
ทายาท" ทรงปรารถนาว่า การจัดการศึกษาแบบที่เป็นอยู่ (ของ
วัดตากฟ้า) มีประโยชน์มาก ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษา
และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องภัตตาหารและสุขภาพ
พลานามัยของพระภิกษุ-สามเณร

พระองค์ทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านเจ้า
คุณใหญ่ ถวายพระพรว่า วัดตากฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการ
ถวายภัตตาหารเพลเดือนละกว่า 1 แสนบาท และค่าพาหนะ
สำหรับพระภิกษุสามเณรไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในตัว
จังหวัดเดือนละกว่า 4 หมื่นบาท" จึงรับสั่งให้ข้าราชการที่มา
รับเสด็จทำรายการต่างๆ เพื่อทรงรับทราบและได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ถวายภัตตาหารเพลอีก 10,000
บาท ซึ่งท่านเจ้าคุณใหญ่ได้นำไปจัดตั้งเป็นกองทุน
ภัตตาหาร ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อกองทุนภัตตาหาร
นี้ว่า "กองทุนรัตนภักดิ์" ซึ่งมีความหมายว่า "อาหารอันมีค่า
ดุจแก้ว" ในการเสด็จครั้งนี้ ตามหมายกำหนดการ
ทอดพระเนตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมประมาณ 20 นาที แต่
ทรงพระสำราญเสด็จนานเกือบชั่วโมงครึ่ง ซึ่งแม้พระองค์จะ
เสด็จกลับไปแล้ว แต่รอยพระบาทและน้ำพระราชหฤทัยที่
พระราชทานแก่วัดและชุมชนชาวตากฟ้านั้นยังความปลาบ
ปลื้มปีติ แก่พระภิกษุ-สามเณร และพสกนิกรของพระองค์
เป็นล้นพ้นตราบนานเท่านาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งนี้ ก่อตั้งจากความรัก
ในพระพุทธศาสนาและการเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษา
ของ หลวงพ่อพระครูนภเชตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า
ในสมัยนั้น โดยท่านได้นิมนต์ พระมหากาญจน กาญจนรังสี
(หลวงเตี้ย) มาเป็นพระอาจารย์ใหญ่รูปแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2526 จนสืบทอดมาถึงท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาเวทีและ
ท่านเจ้าคุณอมรเมธี ศิษย์เอกทั้งสองรูปของท่าน

ระเบียบการเข้าศึกษานั้น จะรับเฉพาะเด็กชายที่จบ
การศึกษาในระดับประถม (ป.6) และจะเปิดรับตั้งแต่ปิดเทอม
ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเท่านั้น ผู้ใดสนใจจะส่งบุตร
หลานเข้าศึกษา ก็ติดต่อได้ที่ โทร.0-5624-1134 และทุก
วันอาทิตย์ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันชุมนุม
ศิษย์เก่าวัดตากฟ้า โดยจะมีการแสดงมุทิตาเนื่องในวันเกิด
ของท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาเวที ถวายภัตตาหารเพล
หลังจากนั้นจะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิ และแลกเปลี่ยนที่อยู่
กันและกันของบรรดาศิษยานุศิษย์ ทั้งนี้ เพื่อหาปัจจัยเข้า
กองทุน "รัตนภัตต์" ทางวัดตากฟ้าได้จัดสร้างมณฑลวัตถุ
"จตุคามรามเทพ" รุ่น "ครองฟ้ามหาโชค" โดยคุณยงยุทธ
โล่ห์คุณสมบัติ ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดตากฟ้าได้นิมนต์ พ่อปู่
นริศ นรินโท ทำพิธีเบิกฟ้า และนั่งปรกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และพิธีมหาพุทธเทวาทิเชกใหญ่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 โดยพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ
มากมาย อาทิ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว, หลวงพ่อสมชาย วัด
ปริวาส กรุงเทพฯ, หลวงพ่อมโนธรรม ธมฺมธโร สำนักสงฆ์
สหบุญญาราม จ.อุตรดิตถ์, พระอาจารย์ชาญ สุขังคโล วัด
ถ้ำพระธรรมาสน์ จ.พิษณุโลก, หลวงพ่อบุญเดช ญาณเตโช
วัดถ้ำแสงธรรม จ.หนองคาย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่ได้ทุกบาท
ทุกสตางค์ทางวัดจะเป็นผู้ดูแลและไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาเวทีจัดสร้างขึ้นเอง เพราะ
การจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรนั้นต้องใช้
งบประมาณมหาศาลในแต่ละปี เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เข้าบวช
เรียนเป็นจำนวนมากถึง 300 กว่ารูป และมีแนวโน้มจะมาก
ขึ้นทุกปี

